
 www.tanitsorat.com 1/2 

 

 

 

ปัญหายาง...ต้องปฏิรูปทั �งระบบ 

โดย  ดร.ธนิต  โสรัตน์ 
www.tanitsorat.com / facebook.com/tanit.sorat 

วนัที" 8 ธนัวาคม 2557 
  

 สปัดาห์ที"แล้วผมได้มีโอกาสประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรสวนยางและสมาคมที"เกี"ยวข้องกับการ

แปรรูปผลิตภณัฑ์ยาง  ได้รับทราบปัญหาความทกุข์ยากของเกษตรกรชาวสวนยางที"ออกมาดิ @นรนเรียกร้อง

ให้รัฐบาลรวมทั @งสมาชิกสนช.ชว่ยเหลืออนัเนื"องมาจากราคานํ @ายางตกตํ"าอย่างรุนแรง  ในช่วงหนึ�งเดือนที�

ผ่านมา  ราคานํ �ายาง (หาดใหญ่) ลดจากกิโลกรัมละ 51 บาทเหลือเพียง 38 บาทราคาหายไป

กิโลกรัมละ 13 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.49 ทั @งที"ในช่วงนี @ภาคใต้ฝนตกทกุวนัผลผลิตออกมาน้อยราคา

นํ @ายางควรจะสูงแต่ราคากลบัลดลง  อย่างไรก็ดีตวัเลขราคาส่งออกที"เรียกว่าราคาเอฟโอบีส่งมอบท่าเรือ

กรุงเทพฯ ราคาในชว่ง 30 วนักลบัลดลงเพียง 4.35 บาท ซึ"งแนวโน้มราคายางในตลาดโตเกียวซึ"งเป็นตลาด

ชี @นําราคารับซื @อยางราคาจะทรงตวัในระดบันี @ไปอยา่งน้อยถึงเดือนมกราคม  

ทั @งนี @ราคายางตกตํ"ามาตอ่เนื"องแตช่่วงนี @ราคาตกตํ"ามากที"สดุในรอบ 3 ปีส่งผลกระทบตอ่เกษตรกร

ชาวสวนยางทั @งจากปัญหาหนี @สินครัวเรือนสูง  อันเนื"องมาจากต้องขายนํ @ายางในราคาขาดทุน ไม่ขายก็

ไมไ่ด้เพราะต้องมีคา่ใช้จา่ยซึ"งทางเกษตรกรแจ้งวา่ครอบครัวต้องมีการลดการใช้จา่ยด้านอปุโภคและบริโภค

ทั @งรถปิกอพั รถจกัรยานยนต์ ผ่อนไม่ไหวต้องปล่อยให้ไฟแนนซ์มายึดคืน  เกษตรกรบางรายที"ดินต้องหลุด

มือจากการขายฝากเป็นความเดือดร้อนแสนสาหสั  ประเด็นที"เกษตรกรชาวสวนยางต้องการให้รัฐบาลเข้า

มาชว่ยเหลือเร่งดว่นเกี"ยวกบัเงินชดเชยต้นทนุ 1,000 บาท/ไร่ แตไ่ม่เกิน 15 ไร่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี @เงินยงั

ไม่ตกถึงมือเกษตรกร  โดยธนาคารเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส.สามารถจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ มี

สิทธิTได้รับเงินชว่ยเหลือ   

กลุม่เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเข้ามาดแูลเรื"องนี @เป็นการเร่งดว่นเพราะแคโ่ครงการเอาเงิน

มาให้เกษตรกรยังตดิขัดด้วยกลไกของรัฐคงไม่ต้องพูดถึงการปรับโครงสร้างของยางทั �งระบบ  อีก

ทั @งจะต้องเข้ามาดแูลเกษตรกรจํานวนมากที"ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือครั @งนี @เพราะมีปัญหาเกี"ยวกับ

การยืนยนัเอกสารสิทธิTในที"ดนิซึ"งเกษตรกรชาวสวนยางทํากินมาหลายสิบปี  สําหรับเรื"องเร่งดว่นอีกประการ

หนึ"งที"รัฐบาลจะต้องเข้ามารีบแก้ปัญหาเกี"ยวกับราคานํ @ายางและราคายางแผ่นดิบที"ตกตํ"าอย่างที"ไม่เคยมี

บทความลงหนังสือพมิพ์โพสต์ทูเดย์  คอลัมน์เศรษฐกิจรอบทศิ  หน้า B12 
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ณ วนันี @มีผู้ เยี"ยมชมเว็บไซต์ จํานวน   
เว็บไซต์คลงัสมอง รวบรวมข้อมลูขา่วสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั @งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการ

สง่ออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตวั  รายงานยทุธศาสตร์หุ้นสว่นเศรษฐกิจ การลงทนุประเทศเพื"อนบ้านฯ  รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและ
การเชื"อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพฒันาระบบขนสง่ฯ  และหนงัสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ 

(สนใจเทปบนัทึกการสมัภาษณ์ สามารถติดตามได้ที" www.youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์) 

มาก่อน  โดยขอให้ทบทวนกลไกการรับซื @อยางซึ"งรัฐบาลมีการตั @งงบประมาณช่วยเหลือผ่านกองทุนมูล

ภณัฑ์กนัชนหรือ “BUFFER FUND” ผ่านทาง อสย.หรือองค์การสวนยางซึ"งนยัว่าจะมีเงินถึงหมื"นล้านบาท

เข้ามารับซื @อยางเพื"อดึงราคายางให้สูงแต่ข้อเท็จจริงราคารับซื @อยางกลบัตํ"ากว่าเอกชน  ขณะที"เกษตรกร

ชาวสวนยาง 3 จงัหวดัภาคใต้ขอให้เปิดตลาดรับซื @อยางที"จงัหวดัยะลาเพราะเจ้าหน้าที"ของ อสย.ไม่กล้าเข้า

ไปตรวจดสูินค้าในพื @นที"  สง่ผลให้ราคานํ @ายางใน 3 จงัหวดัภาคใต้ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 30 บาท 

อย่างไรก็ตามยางพาราเป็นพืชเกษตรที�มีศักยภาพสูงสุดเฉพาะตัวเลขส่งออกปี 2557 คาด

ว่าประมาณ 14,230 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 464,900 ล้านบาท แนวทางการแก้ปัญหายางต้องมีการ
ปฏิรูปทั @งโครงสร้างยางซึ"งมีการโยงใยตั @งแตพ่นัธุ์ยาง ต้นทนุการผลิต ด้านแรงงาน ด้านการเข้าถึงตลาดและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต้องมีการปฏิรูปทั @งระบบ  เริ"มตั @งแตก่ฎหมายคือ พรบ.การยางซึ"งอยู่ระหว่างรอ
การพิจารณาของสนช.ควรจะมีการทบทวนกบัผู้ ที"เกี"ยวข้องกบัยางทั @งระบบให้มีการตกผลึกก่อนจึงคอ่ยเข้า
พิจารณาในสนช. อีกทั @งต้นทนุการผลิตของไทยแข่งขนักบัประเทศเพื"อนบ้านไม่ได้  นอกจากนี @แนวทางการ
ลดพื @นที"หรือโซนนิ"งซึ"งกองทุนสงเคราะห์ยางส่งเสริมให้มีการลดพื @นที"ยางไปปลูกปาล์มนํ @ามนั  ทั @งหมดนี @
จําเป็นจะต้องมีกลไกและนโยบายที"ชดัเจนไม่ใช่มีแตน่โยบายจากส่วนกลางแตห่น่วยงานในพื @นที"ไม่มีแนว
ปฏิบตั ิ กลายเป็น “แพลนและนิ"ง” อยา่งนี @การแก้ปัญหายางก็ไมไ่ปถึงไหน 

ดังนั�นแนวทางการปฏิรูปยางจะต้องมีการผลักดันอย่างจริงจัง  ลําพังกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์คงเอาไม่อยู่เพราะเกี�ยวข้องหลายกระทรวง  เชน่ ด้านตลาดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ รับผิดชอบ  
ขณะเดียวกันด้านการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเกี"ยวข้องกับบีโอไอและกระทรวงอุตสาหกรรม 
นอกจากนี @การตดัไม้ยางที"ไม่ให้ผลผลิตแล้วเพื"อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื"อการส่งออก  จําเป็นที"จะต้องมี
เอกสารรับรองจากกรมป่าไม้ซึ"งไม่สามารถรับรองแหล่งที"มาของไม้ยาง  ทําให้การส่งออกไม้ยางและ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางไม่สามารถเข้าประเทศสหภาพยุโรปได้  จําเป็นต้องส่งออกให้กับประเทศจีนในรูปของ
วตัถุดิบเพื"อไปผลิตและส่งออกไปอียูและถูกกดราคาให้ตกตํ"าอยู่ในขณะนี @  ดงันั @นแนวทางการแก้ปัญหา
ราคายางตกตํ"าซึ"งมาตรการเฉพาะหน้าคงหนีไมพ้่นต้องช่วยเหลือด้านการเงินของเกษตรกรยาง  แตข่อให้มี
กลไกที"ให้เงินถึงเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั"วถึง  แตใ่นระยะยาวการแก้ไขจะต้องไปแก้ไขทั @งระบบ อย่า
ทํายทุธศาสตร์เลื"อนลอยแตไ่มมี่แนวปฏิบตัิ  ถ้าเป็นอย่างนี @...ก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริง (สนใจ

รายละเอียดเพิ�มเติมดูไดท้างเว็บไซต์  www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanit.sorat) 

 


